

สรุปปี 50 มหาวิทยาลัยลดรับตรงไม่เกิน 50%

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดระบบรับตรงและระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิชชั่น) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเกี่ยวกับการรับตรงของนิสิตนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการ ที่ประชุมได้มีมติขอให้ทุกมหาวิทยาลัยรับตรงในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศรับ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม หรือกรณีนี้ก็ได้ขอให้ทุกมหาวิทยาลัยประกาศผลรับตรงในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคือภายในวันที่ 14 เมษายน 2550 รวมทั้งให้ยื่นอันติวิชิต์เข้าศึกษาให้

แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2550 และให้จัดส่งข้อมูลแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2550 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจรับสมัครแอดมิชชั่นกลางที่จะมีการมีคิวรับสมัครในวันที่ 15-20 เมษายน 2550 ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามีที่ว่างมา และเพื่อให้สามารถประกาศผลการแอดมิชชั่นกลางได้ตรงตามกำหนดการคือวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 รวมถึงดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2550

ประธานคณะกรรมการจัดระบบรับตรงฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอนีคั้นั้น จะจัดในวันที่ 3-4

มีนาคม 2550 และประกาศผลการสอบวันที่ 31 มีนาคม 2550 ส่วนการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตนั้น จะจัดวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 และประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2550 ซึ่งการที่จัดสอบเอนีค้ช้ากว่าโอเน็ต 1 สัปดาห์ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่จัดสอบ โดยเฉพาะเรื่องของสถานที่สอบที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามตนอยากขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการใช้ผลการสอบเอนีค้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกผู้ตรงด้วย เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องวิ่งสอบหลายแห่ง เพราะแค่สมัครหลายที่ที่เหนื่อยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของข้อสอบเอนีค้ได้มีการกำหนดให้ใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้น เพื่อความเรียบร้อยในการตรวจข้อสอบ สำหรับ

วิธีการรับสมัครสอบเอนีค้คนนั้นจะต้องให้ สกอ.ช่วยพิจารณาอีกครั้ง

ต่อข้อถามกรณีกับทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีความเป็นห่วงเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดให้ประกาศผลรับตรงภายใน 14 เมษายน ขณะที่ผลการสอบเอนีค้จะประกาศวันที่ 10 เมษายน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีเวลาพิจารณาเพียง 4 วันเท่านั้น รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่หากเกรงว่าจะกระชั้นชิดจนเกินไปก็น่าจะสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้อีก อย่างไรก็ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทั้งหมดรวมถึงการกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ออกข้อสอบนั้นจะมีการนำเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยบูรพา อีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคมนี้